

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 172-KH/HU ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong từng cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tổ chức học tập, thực hiện và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” trong nội bộ vào sinh hoạt định kỳ, trở thành nề nếp; góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Công tác học tập, quán triệt

Nội dung: Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chuyên đề hàng quý gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian...

Hình thức: Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức Đảng (các chi, đảng bộ) tổ chức học tập, quán triệt đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Tài liệu: Theo Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; tài liệu “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”; bộ sách “Làm theo lời Bác” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành và các sách tham khảo, tài liệu có liên quan.

2. Xây dựng kế hoạch; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

Các cơ quan, đơn vị thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo chỉ đạo của cấp ủy. Kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước và phong cách, tác phong công tác, tôn trọng Nhân dân, gần dân sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hoá công

vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 (*theo Công văn số 391-CV/BTC ngày 26/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng*); xác định rõ nội dung cụ thể, phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc xây dựng cam kết theo quy định; đánh giá rõ việc thực hiện bản cam kết của từng cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và trong kiểm điểm cuối năm.

3. Rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường theo dõi, giám sát, có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện.

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Công tác tuyên truyền

Nội dung: Tuyên truyền về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung giới thiệu những nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội dung chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 172-KH/HU ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND huyện; nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của các cơ quan, đơn vị; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt”, “việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm

ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hình thức: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên các nội dung trên trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, biên dịch tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, thông tin lưu động...); tuyên truyền miệng, các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin... Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh “người tốt”, “việc tốt”, điển hình tiên tiến và nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4.2. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa tài liệu “*Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh*” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 9.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện lựa chọn những nội dung tài liệu “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” đưa vào giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghề... phù hợp với từng đối tượng học viên.

5. Công tác kiểm tra; sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện nội dung cam kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo định kỳ và hướng dẫn của cấp trên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương “người tốt”, “việc tốt”, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, định kỳ ngày 15/4 và 15/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ).

2. Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, thông tin lưu động... phù hợp với địa phương. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin từ huyện đến cơ sở đầy mạnh

công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 172-KH/HU ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện.

3. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để có phương án giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Từ Hữu Hà